

Kỹ thuật trồng cây Sen Đất để lấy hoa thơm và trị bệnh

Cây Sen Đất còn có tên gọi khác là cây sen núi, hạ liên sen; Thái Sơn Mộc (Nhật Bản), tên khoa học *Magnolia grandiflora* thuộc họ Mộc Lan (*Magnolia*). Cây Sen Đất có nguồn gốc xuất xứ từ các nước ôn đới và nhiệt đới, khí hậu Việt Nam hoàn toàn phù hợp để cây Sen Đất sinh trưởng và phát triển. Đây là loại cây bóng mát cảnh quan không chỉ đẹp về hình thái, có hoa thơm mà chúng còn có rất nhiều công dụng đặc biệt trong đông y, dùng làm thuốc chữa bệnh rất tốt.

1. Đặc điểm chung của cây

Sen Đất có hoa tuyệt đẹp, sắc trắng tinh khôi với những cánh hoa dày, bóng mịn màng, đường kính hoa to tới bát ăn cơm, hương thơm nồng nàn quyến rũ. Người ta thường nghĩ hoa sen là loại cây trồng dưới nước, thân thảo, Sen Đất thật độc đáo là cây thân gỗ với dáng cao lớn. Từ lúc chớm nụ đến lúc nở có hình dáng giống hệt hoa Sen nước. Hoa Sen Đất nở từ tháng 4-6 âm lịch, hoa rất bền đến 1 tuần mới tàn. Hoa có màu trắng, hồng, vàng to bằng bát ăn cơm trong đó màu hoa vàng là quý nhất. Lá cây hoa Sen Đất mặt trên xanh bóng, mặt dưới phủ lông màu nâu nhạt và dày cánh. Quả cây Sen Đất lớn, có màu hồng nhạt và trông giống quả thông.

2. Cách trồng chăm sóc cây sen đất

Sen Đất ưa sáng vừa phải, vì vậy khi cây nhỏ hoặc mới trồng cần che chắn để tránh cây bị cháy lá. Cây ưa ẩm trung bình, chịu úng kém nên khi trồng cần đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Khi trồng nên để gốc cây cách mặt đất 20-25cm.

Tưới nước: nhu cầu nước của cây nhiều khi trong giai đoạn sinh trưởng. Cây trưởng thành hầu như không phải tưới nhiều vì cây có thể tự điều tiết nước qua hệ thống rễ khỏe mạnh.

Bón phân: Hàng tháng nên bón phân điều độ cho cây, nên bón bổ sung khi cây ra hoa, đậu quả. Nên bón bằng các loại phân đa lượng, giàu dinh dưỡng như trùn quế, vi sinh, phân hữu cơ hoai mục.

Cây sen đất ít sâu bệnh, chủ yếu là sâu đục thân và bọ cánh cứng phá hoại, cần theo dõi để phòng trừ kịp thời. Phòng chống sâu đục thân bằng cách quét vôi lên thân cây hàng năm. Nhân giống Sen Đất bằng chiết cành, giâm cành, gieo hạt.

3. Một số công dụng của cây

Cây Sen Đất với màu hoa trắng ngần, hoa to xen lẫn trong từng lớp lá tạo điểm nhấn cho không gian. Đứng dưới tán cây Sen Đất ngửi mùi hoa thơm ngọt giúp thư giãn, giảm căng thẳng. Do hoa Sen Đất thơm hơn hoa sen nước, ngay cả khi hoa khô thì hương thơm vẫn còn đọng lại, do đó sử dụng hoa Sen Đất khô ướp trà. Ngoài ra hoa và lá cây Sen Đất chữa đau đầu, giảm căng thẳng, chữa dị ứng, hen suyễn và giảm cân.

<http://vietq.vn/ky-thuat-trong-cay-sen-dat-de-lay-hoa-thom-va-tri-benh-d124430.html>